



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

บัดนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงิน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thakham-sao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

คำนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ	๒
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)	๗
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)	๑๒

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของตำบลมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๘๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก

หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน ๒ ส่วน คือ

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชี
โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๗	๒๐.๐๐	๘๘๔,๔๐๐	๔.๕๙	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๕.๗๑	๒๐๕,๕๐๐	๑.๐๗	สำนักปลัด
๑.๓ แผนงานการศึกษา	๑	๒.๘๖	๓๐,๖๐๐	๐.๑๖	สำนักปลัด
๑.๔ แผนงานการเกษตร	๑	๒.๘๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๗.๗๙	สำนักปลัด
๑.๕ แผนงานการพาณิชย์	๑	๒.๘๖	๔๗,๐๐๐	๐.๒๔	สำนักปลัด
รวม	๑๒	๓๔.๒๙	๒,๖๖๗,๕๐๐	๑๓.๘๕	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซำ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (LOGISTICS HUB)					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒.๘๖	๕๓๔,๐๐๐	๒.๗๗	กองช่าง
๒.๒ งบเงินอุดหนุน	๒	๕.๗๑	๔,๙๐๐,๐๐๐	๒๕.๔๕	สำนักปลัด
รวม	๓	๘.๕๗	๕,๔๓๔,๐๐๐	๒๘.๒๒	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

พ.ศ. ๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา					
๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๑๑.๔๓	๒๒๐,๐๐๐	๑.๑๔	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๑	๒.๘๖	๓๐,๐๐๐	๐.๑๖	สำนักปลัด
รวม	๕	๑๔.๒๙	๒๕๐,๐๐๐	๑.๓๐	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต					
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต					
๔.๑ แผนงานการรักษาสภาพภายใน	๑	๒.๘๖	๑๕,๐๐๐	๐.๐๘	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานการศึกษา	๒	๕.๗๑	๑,๖๓๙,๖๕๐	๘.๕๑	สำนักปลัด
๔.๓ แผนงานสาธารณสุข	๑	๒.๘๖	๕๐,๐๐๐	๐.๒๖	สำนักปลัด
๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๕.๗๑	๕๐,๐๐๐	๐.๒๖	สำนักปลัด
๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๘๖	๒๐,๐๐๐	๐.๑๐	สำนักปลัด
๔.๖ แผนงานการเกษตร	๒	๕.๗๑	๘๐,๐๐๐	๐.๔๒	สำนักปลัด
๔.๗ แผนงานงบกลาง	๔	๑๑.๔๓	๙,๐๐๐,๙๐๐	๔๖.๗๔	สำนักปลัด
รวม	๑๓	๓๗.๑๔	๑๐,๘๔๕,๕๕๐	๕๖.๓๗	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๕.๗๑	๕๐,๐๐๐	๐.๒๖	สำนักปลัด
รวม	๒	๕.๗๑	๕๐,๐๐๐	๐.๒๖	
รวมทั้งสิ้น	๓๕	๑๐๐	๑๙,๒๕๗,๐๕๐	๑๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ.๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓			
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด (กรณีรวบรวม ยุบสภา กรณีแทน ตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง สุ่มให้มีการเลือกตั้งใหม่)	๔๐๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓	๒๕๖๓

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔												
						๕:๕	๕:๖	๕:๗	๕:๘	๕:๙	๕:๑๐	๕:๑๑	๕:๑๒	๕:๑๓	๕:๑๔					
๔	จัดซื้อครุภัณฑ์	จัดซื้อ - แก้วทำงาน (จำนวน ๓ ตัว) - เครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องพร้อมถัง ๒๐๐ ลิตร (จำนวน ๑ ชุด) - เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (จำนวน ๑ เครื่อง) - โต๊ะทำงาน ขนาด ๕ ฟุต (จำนวน ๑ ตัว) - เครื่องมีลติมิเตอร์ไปเรเจคเตอร์ (จำนวน ๑ เครื่อง)	๑๒,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๑๔,๑๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	↓														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔												
						พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ.๒๕๖๔										
						๕.๕	๕.๖	๕.๗	๕.๘	๕.๙	๕.๑๐	๕.๑๑	๕.๑๒					
		- โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว (จำนวน ๑ เครื่อง)	๑๑,๗๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด													
		- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (จำนวน ๑ เครื่อง)	๒๒,๐๐๐		สำนักปลัด													
		- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน (จำนวน ๑ เครื่อง)	๒๒,๐๐๐		สำนักปลัด													
		- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA (จำนวน ๑ เครื่อง)	๕,๘๐๐		สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔											
						๕'๒	๕'๓	๕'๔	๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐					
		- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (จำนวน ๑ เครื่อง)	๒๑,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	กองคลัง														
		- เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION เลเซอร์ หรือ LED สี (จำนวน ๑ เครื่อง)	๑๕,๐๐๐		กองคลัง														
		- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ KVA (จำนวน ๑ เครื่อง)	๕,๘๐๐		กองคลัง														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																			
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔																
						๕๖	๕๗	๕๘	๕๙	๖๐	๖๑	๖๒	๖๓	๖๔	๖๕	๖๖	๖๗								
๑	โครงการฝึกอบรมอปพร.	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรม อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการฝึกอบรม อปพร.	๘๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																				
๒	จัดซื้อครุภัณฑ์	จัดซื้อ - เครื่องยนต์ตัดท้ายเรือ ๒ จังหวะ ขนาด ๔๐ แรงม้า (จำนวน ๑ เครื่อง)	๑๒๕,๕๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																				

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
						พ.ค.๒๕๖๓	พ.ค.๒๕๖๔	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์	จัดซื้อ - โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ SMART TV ขนาด ๔๘ นิ้ว (จำนวน ๑ เครื่อง) - เครื่องตัดหญ้า แบบเขี่ย (จำนวน ๑ เครื่อง)	๑๗,๖๐๐ ๑๓,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด สำนักปลัด	๕.๒	๕.๓	๕.๔	๕.๕	๕.๖	๕.๗	๕.๘	๕.๙	๕.๑๐	๕.๑๑	๕.๑๒	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔												
						๕'๒	๕'๓	๕'๔	๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒					
๑	โครงการก่อสร้างโรงเรียนบรรจู้ด และผลผลิตสินค้า การเกษตรบางท่าข้าม หมู่ที่ ๓	- ก่อสร้างอาคารขนาด ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร - รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๑.๕ แผนงานการพาณิชย์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																		
						พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๓								
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์	จัดซื้อ -เครื่องสูบน้ำแบบทอยโข่ง (จำนวน ๒ ตัว) -เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ (จำนวน ๑ ตัว)	๒๒,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด สำนักปลัด	๕'๒	๕'๓	๕'๔	๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒	๕'๑๓	๕'๑๔	๕'๑๕	๕'๑๖	๕'๑๗	๕'๑๘	๕'๑๙	๕'๒๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผด. ๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (LOGISTICS HUB)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔												
						๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕	๒๕					
๑	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบ้านควนศรีสงคราม หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๒)	<ul style="list-style-type: none"> ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๒๐๐.๐๐ เมตร ท่อเหล็ก BSM มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๒ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 	๕๓๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ งบประมาณอุดหนุน

ลำดับที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔												
						๒๕๕	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๗	๒๕๘	๒๕๙	๒๕๐	๒๕๑	๒๕๒	๒๕๓	๒๕๔	๒๕๕			
๑	อุดหนุน โครงการขยาย เขตระบบ จำหน่าย น้ำประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ ๖	- อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี บริเวณ บ้านท่าตะเกา หมู่ที่ ๖ - รายละเอียดตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี	๒,๗๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง															
๒	อุดหนุน โครงการขยาย เขตระบบ จำหน่าย น้ำประปาส่วน ภูมิภาค หมู่ที่ ๗	- อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี บริเวณ บ้านบางอ้อ หมู่ที่ ๗ - รายละเอียดตามแบบการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี	๒,๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กองช่าง															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
 ๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓						
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
๓.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ค.๒๕๖๓	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.	พ.ค.				
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															
๔	โครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสืบสานปัญญาไทดำ บ้านไพรงาม หมู่ที่ ๗	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสืบสานปัญญาไทดำ บ้านไพรงาม หมู่ที่ ๗ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสืบสานปัญญาไทดำ บ้านไพรงาม หมู่ที่ ๗	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ.๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔													
						'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕	'๒๕					
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔													
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ธ.ค.					
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๕,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔																		
						พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๓								
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1. จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน เป้าหมาย ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนไทรงาม (๒๙x๒๐x๒๔๕) ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตลิ่งชัน (๓๓x๒๐x๒๔๕) ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางท่าข้าม (๓๙x๒๐x๒๔๕) 4. จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนคนละ ๑,๓๐๐ บาท/ปี (๑๐๕/๑,๓๐๐) 5. จ่ายค่าหนังสือ จำนวนคนละ ๒๐๐ บาท/ปี (๑๐๕/๒๐๐)	๘๑๑,๖๕๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด	๕'๒	๕'๓	๕'๔	๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒	๕'๑๓	๕'๑๔	๕'๑๕	๕'๑๖	๕'๑๗	๕'๑๘	๕'๑๙	๕'๒๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ศ. ๒๕๖๓															
						๕'๕	๕'๖	๕'๗	๕'๘	๕'๙	๕'๑๐	๕'๑๑	๕'๑๒	๕'๑	๕'๒						
๒	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวนคนละ ๒๐๐ บาท/ปี (๑๐๕/๒๐๐) จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวนคนละ ๓๐๐ บาท/ปี (๑๐๕/๒๐๐) จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนคนละ ๔๓๐ บาท/ปี (๑๐๕/๒๐๐) จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ๑.โรงเรียนบ้านไทรงาม ๕๖ คน ๒.โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน ๑๕๑ คน จำนวน ๒๐๗ คน (๒๐๗ X ๒๐ X ๒๐๐)	๘๒๘,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ค.๒๕๖๓	พ.ค.๒๕๖๔	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.					
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ จัดซื้อวัคซีนสำหรับ สุนัข แมว ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักงานปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔															
						พ.ค.๒๕๖๓	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.					
๑	โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูพื้นที่	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูพื้นที่ อบต.ท่าข้าม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																
๒	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด																

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
 ๔.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ค.๒๕๖๓	พ.ค.๒๕๖๔	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.				
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด อบต.ท่าข้าม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔														
						พ.ศ. ๒๕๖๓		พ.ศ. ๒๕๖๔												
						๒๕๖	๒๕๖๓	๒๕๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	๒๕๗๔				
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคูคลอง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคูคลอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการกำจัดผักตบชวา และขุดลอกคูคลอง	๓๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															
๒	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	ตำบลท่าข้าม	สำนักปลัด															